



## สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ด้านบริหาร

### สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘

การประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘ โดยมีนางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

#### ๑. ร่างรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบในหลักการตามร่างรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน) และมอบสำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

#### ๒. เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่

ที่ประชุม กสม. มีมติให้ยกเลิกรายชื่อบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ๘๗ คน เห็นชอบรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามข้อ ๗ (๑) ของระเบียบ กสม. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และคำสั่ง กสม. ที่ ๖/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ๑๑๕ คน เห็นชอบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่รายเดิมใช้บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ต่อไป ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๒ ของระเบียบ กสม. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเห็นชอบให้แก้ไขระเบียบ กสม. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมอบสำนักกฎหมายดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

#### ๓. (ร่าง) รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้แก้ไขตามความเห็นที่ประชุม และมอบสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

#### ๔. คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยเพิ่มวงเงินงบประมาณในแผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอในการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ ได้แก่ การเป็นองค์กรร่วมจัดกิจกรรม และการประชุมหารือร่วมกับองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ และมอบสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๕. หัวข้อวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘**

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบหัวข้อวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และมอบสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๖. ความคืบหน้าการดำเนินโครงการสร้างเสริมความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชน สำหรับผู้บริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (HREP รุ่นที่ ๔)**

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบความคืบหน้าการดำเนินโครงการสร้างเสริมความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชน สำหรับผู้บริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (HREP รุ่นที่ ๔) โดยอยู่ระหว่างการรับสมัคร และจะดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ ๑๓ มีนาคม - ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และมอบสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๗. ร่างคำสั่งสำนักงาน กสม. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคู่มือสิทธิมนุษยชนสำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้**

ที่ประชุม กสม. มีมติมอบสำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ ทหารเรือกับ นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการ กสม. และ กสม.สุชาติ เพื่อแก้ไขร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคู่มือสิทธิมนุษยชนสำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ตามความเห็นที่ประชุม และเสนอ กสม. พิจารณาอีกครั้ง

**๘. การเป็นองค์กรร่วมจัดงานสมรสเท่าเทียม ๒๕๖๘**

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบการเป็นองค์กรร่วมจัดงานสมรสเท่าเทียม ๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ณ พารากอน ฮอลล์ ชั้น ๕ สยามพารากอน โดยให้ใช้เครื่องหมายราชการของสำนักงาน กสม. ในการจัดงานและประชาสัมพันธ์ โดยมอบ กสม.สุภัทรา บันทึกวีดิทัศน์เกี่ยวกับประเด็นสมรสเท่าเทียม เพื่อเผยแพร่ในการจัดงาน และการรณรงค์ผ่านช่องทางต่าง ๆ มอบเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. เข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ และมอบสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป